

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
ĐẢNG ĐOÀN HỒND TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Số: 72-CV/ĐĐ.HĐND
V/v góp ý dự thảo Quy chế làm việc
của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp nhận Công văn số 3745-CV/VPTU ngày 24/10/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh góp ý một số nội dung như sau:

- Tại dấu cộng (+) thứ nhất của trang 7: Đề nghị bổ sung nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với quy hoạch Tỉnh, điều chỉnh quy hoạch Tỉnh; kế hoạch tài chính 05 năm; việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách; dự toán thu, chi ngân sách địa phương.

Lý do: Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 thì quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Nội dung quy hoạch tỉnh thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Do vậy, quy hoạch Tỉnh và việc điều chỉnh quy hoạch Tỉnh là vô cùng quan trọng nên phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để công bố theo quy định. Bên cạnh, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì những nội dung như: Kế hoạch tài chính 05 năm; việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính

quyền địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách; dự toán thu, chi ngân sách địa phương là những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tuy nhiên, đây là những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương nên cần thiết phải có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình ra Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Tại gạch đầu dòng thứ nhất của trang 8: Đề nghị bỏ đoạn “*Quyết định chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách cán bộ của hệ thống chính trị thuộc thẩm quyền*”.

Lý do: Trùng với nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 6 của trang 6.

- Tại dấu (*) của trang 9: Đề nghị bổ sung vào Quy định những công việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến nội dung: “*Cho ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Tỉnh*”.

Lý do: Cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhất là khi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh cần xin gấp chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình các kỳ họp chuyên đề, đột xuất vì tính chất của các kỳ họp này thường mang tính cấp bách để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là nội dung góp ý của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, kính gửi Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thành viên Đảng đoàn HĐND Tỉnh,
- Lưu: VT, ĐĐ.HĐND Tỉnh.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHỤ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền